

KIM LỰC KHÙNG BỐ

SAGIANG

I.- KIM LỰC THÀNH HÌNH

Các nguyên tử ngày nay truy tầm ra được 124 loại, còn rất nhiều kim loại hay á kim chưa giải lý được, như trong thân xác đĩa bay có nhiều kim loại chưa nhận dạng ở địa cầu, cũng như á kim trong bầu nhiên liệu nhỏ bé của đĩa bay cũng tịt ngòi luôn. Người ta còn dự đoán trên sinh hành tinh khác còn có nhiều kim loại khác nữa, nhưng chưa được biết đến. Chúng ta biết nguyên tử trên địa cầu xuyên qua 124 loại chúng phát hiện trong đất đá tạo ra hậu thiên khí, và trong bầu khí quyển tạo ra do Tiên thiên khí tạo hình. Ngưng nguyên tử này khi còn ở trong khối hỗn nguyên trong thiên nhiên, chúng an dưỡng cho đến khi tạo ra tiếng nổ (Big Bang) chúng mới hoàn toàn tạo ra hoá lực hùng hậu, tạo lập ra Vũ trụ với Hư vô giới, đầu tiên xoay tròn một chỗ. Hư vô Giới sử dụng triệt để ngũ năng tạo ra 3 vòng đai bao bọc: Thứ nhất Phi vô tường giới, Thứ nhì Vô tường giới và Thứ ba Hữu tường giới là hết khả năng. Từ đó các vi linh quang nguyên tử xuất phát, tiếp tục phối hợp các nguyên tử bên ngoài của Hỗn nguyên khối tạo ra Định tinh, Sinh hành tinh và Tử hành tinh, Hộ tinh, Tuệ tinh, Vãn thạch, Không trần. Nơi sinh hành tinh như địa cầu, khối lửa tròn chịu hấp lực của định tinh, lăn xoay theo quỹ đạo, nguội dần tạo ra lớp tro lập thành địa tầng thứ nhất, kế tiếp địa tầng thứ nhì khá dày hơn, đến địa tầng thứ ba, mới ổn định được lớp vô tương đối vững chắc, với lớp mặt nhẵn nhụi, chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ bằng phẳng, các nguyên tử định vị trong đất tập hợp theo từng loại đầu tiên là á kim (nguyên tử kim loại thể hơi) quá nhẹ bị áp lực đất tung ra bên ngoài lớp vỏ tạo thành Tiên thiên khí thành lập bầu khí quyển địa cầu, trong đó dưỡng khí và khinh khí thích nghi phối hợp nhau tạo ra hơi nước bốc lên cao đông lạnh thành nước rơi xuống làm mưa, thể là nước có trước tiên chứa vừa nơi ao hồ biển cả, nhưng bị quang lực và nhiệt lực phân tích ra thể hơi vận chuyển ra mưa, liên tục chảy theo ngòi, khe, suối, rạch, sông đổ ra Biển, hồ, luân chuyển mãi. Kim loại thể lỏng là thủy ngân, còn tất cả kim loại khác thể đặc tập hợp nhau thành quặng, mỏ trong các tầng đất đá hay trong nước, được người ta khai thác tinh lọc lại nguyên chất chế tác dụng cụ, cơ giới và tiếp theo khí cụ sát phạt nhau. Những mỏ kim loại, nhất là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, chì, sắt, nhôm, Sodium, Lưu huỳnh... được tận dụng chế tác nhiều vật phẩm tân kỳ, cơ giới nặng nhẹ, công kỹ nghệ, chí đến đại công nghệ, nguy hại nhất là bom đạn và hoá tiễn, giết con người nhanh chóng hàng loạt đau thương. Đây là phần tiên thiên khí, tới phần hậu thiên khí lại còn đặc sắc hơn nữa, Chúng ta ngạc nhiên khi nhận thức rễ cây với những hấp tu bé tí teo, thể mà chúng hút được hậu thiên khí trong đất đá qua nhiều phương thức thích nghi với cấu trúc của từng loại cây, trong mấy trăm tinh chất trong đất, rễ cây lựa chọn loại tinh chất nào thích hợp với tạo hình tăng trưởng và khai hoa nở nhụy, nếu thiếu tính chất cần thiết, thảo mộc èo ụot và kết quả kém khuyết. Tính chất hậu thiên khí bao gồm tất cả tinh chất kim loại trong đất đá, nhưng phải có tiếp trợ của nước để tạo nhựa nguyên mới chuyển đi được. Theo khảo cứu thần bí học, thời tiên thiên khí và hậu thiên thiên khí bao trùm tất cả tứ đại (Hoả, Thổ, Kim, Thủy), nhưng khoa học gia lại cho Kim là chánh yếu phát triển hùng hậu nhất trong đời sống, nên hình thành của Kim lực trở nên siêu đẳng. Họ quan niệm kim lực trung gian mà cũng là điều động các thành phần kia trong khoa học hiện đại, và xếp hạng Kim lực ưu tiên I. Thực vậy, xe, tàu, cơ giới, kỹ nghệ nặng nhẹ kim lực chủ yếu nền tảng cho tất cả vật dụng nhân gian. Họ còn cho kim loại quý kim đối với tiền tệ lưu hành "Kim,bảng vị" phồn thịnh nhất. Ngày xưa lấy kim loại (Vàng bạc) làm tiền tệ và tính bằng trọng lượng (Phân, chỉ, lượng, nén, đĩnh) đa số hơn Mề bằng vị. Ngày nay, lấy giấy bạc in ra cho nhẹ nhàng vận chuyển, nhưng phải lấy gốc từ Kim bảng vị giần kho, nếu lạm phát thời mất giá trị tiền tệ. Kim loại cấu trúc từ nguyên tử tính chất đồng loại thành thiên hình vật dụng, nhưng khi tới hoại không, chúng bị phân hoá trở về nguyên tử gốc an dưỡng trong hỗn nguyên khối như thuở chưa thành hình. Do thâm đạt lẽ huyền vi của thiên nhiên mà một học giả bi quan đã từng than thở " Hãy trả lại tôi cái mà tôi chưa tạo hình" (Hoàn ngã vị sanh ngã) Chớ cấu tạo ra thân xác từ tứ đại tới ngũ hành, tới thực vật, động vật và Nhơn sinh đều luân hồi mãi mãi trong thống khổ trần gian và vũ trụ. Ôi ! Nhơn sinh vô lượng nghị luận!

II.- KIM LỰC HỮU DỤNG THIÊN HÀNH

Bầu khí quyển địa cầu vừa là tiên thiên khí hoá giải mọi hoá chất và độc chất cùng thán khí do con người tung đi, vừa lọc lọc nhựa nguyên thành nhựa luyện nuôi dưỡng thực vật, cùng tạo hoa quả, cũng vừa sần lọc máu huyết cho động vật và con người từ huyết dưỡng trấp sang bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu và huyết tương xuyên qua phổi hít thở không khí lọc lừa chất bã và tinh khiết hoá máu dơ. Tiên thiên khí còn che chở ngăn ngừa tia hồng tử ngoại của dương quang tuyến quá ư mãnh liệt, và nhất là hiện dụ hoá thời tiết, trung bình hoá khí hậu để giúp sinh vật sống còn trên sinh hành tinh. Kim loại

được bào chế y dược cứu trị nhiều bệnh tật, cùng những trang bị dụng cụ y khoa đặc dụng. Các tử hành tinh vì thiếu Tiên thiên khí nên không có sinh vật. Tiên thiên khí còn tự tạo ra vòng đai ORION, tuy vô hình, nhưng rất hữu ích cho sinh vật, Nếu không có Màn ORION thời nhiệt năng sẽ thiêu rụi tất cả sinh vật. Cho nên các phi hành gia ra khỏi màn ORION nhìn xuống địa cầu mới cảm thấy Tiên thiên khí quá trọng đại trong bao che kiếp sống cho sinh vật, tuy vô hình qua nhãn mục, nhưng qua điện tử kính từ không gian nhìn xuống địa cầu, tựa như quả trứng có lớp vỏ mờ ảo và bầu khí quyển trong nhờ nhờ bao quang địa cầu như tròng trắng trứng và hình thể địa cầu như tròng đỏ trứng, hết sức ngọn mục, họ đã chụp nhiều bức ảnh tuyệt diệu màu sắc dị kỳ. Tiên thiên khí còn chuyển vận âm thanh, hình ảnh rong rải khắp địa cầu qua điện tử tuyến. Người ta áp dụng vào vô tuyến truyền thanh, truyền hình, điện thoại viễn liên vô tuyến, ngay cả máy truyền ảnh từ trận tuyến về bộ chỉ huy hành quân, còn thêm loại ra đa thu nhận tín hiệu khí cụ, tàu, xe, phi cơ, hoả tiễn, bom đạn nhờ Tiên thiên khí chuyển đạt chính xác. Riêng các phi thuyền không gian, các vệ tinh nhân tạo và các trạm không gian nhờ điện tử tuyến chuyển thông về tới địa cầu được tiếp nhận thoải mái. Cho nên từ Mặt trăng các hình ảnh phi hành gia được chuyển về rõ rệt trên các đài không gian lưu của NASA. Con người tu hành đắc đạo quả chỉ thu nhận Tiên thiên khí bồi dưỡng cơ thể có thể khỏi bị lão quá, do tất cả cơ năng của thân thể đều được nghỉ ngơi không hoạt động, như quý vị tiên, quý vị thánh và như là quý vị Trường xuân thạch cốc sống tới 4000 tuổi, trong đó có cả Đức Chúa Jésus Christ mới trên 2000 tuổi. Quý Ngài chỉ hấp thụ Tiên thiên khí, con rùa cũng có biệt tài hấp thụ Tiên thiên khí nên không cần ăn uống vẫn sống cả ngàn tuổi, như kim quy thời An dương Vương và rùa vàng hồ Hoàn Kiếm mới nổi lên năm 2010. Quý Ngài luyện tập hoà đồng cơ thể với thiên nhiên, đâu cần thực phẩm nữa, chỉ hấp thụ Tiên thiên Khí là đủ nhiệt lượng cho thân thể rồi. Về Hậu thiên khí lại nặng nề hơn trong phục vụ sinh vật trên địa cầu. Nó cung cấp năng lượng dưỡng trấp cho rễ biến thành nhựa nguyên do rễ lựa chọn thích nghi với thân xác và tiếp theo nhờ Tiên thiên khí chuyển hoá nhựa nguyên thành nhựa luyện do diệp lục tố của lá chọn lọc loại Tiên thiên khí thích nghi hấp thụ. Nó còn tập hợp các nguyên tử đồng chất kết thành khối trong quặng mỏ dưới nhiều hình thể, bụi, cát, cục lớn nhỏ lẫn lộn trong đất cát và có khi ở trong đá. Hậu thiên khí còn phối hợp chất thành cẩm thạch, kim cương, ngọc, châu quý báu. Ngày nay con người cũng tạo ra được quý kim giả có hình thể giống y nhưng không bền chắc, thành ra nhiều người mua lầm đồ giả hối tiếc lắm. Kim loại rất đặc dụng trong cương vị thiện hành. Mọi vật dụng hiện nay đa số đều ẩn tàng kim loại làm nền tảng vững chắc. Ngày xưa con người thường sử dụng cây gỗ làm nhà, đất hầm làm chén bát, nồi nêu, đục đẽo tượng gỗ, chế tác ghe thuyền, chế biến màu sắc bằng lá cây hay đất màu, nhưng không bền bỉ và vững chắc bằng ngày nay kim loại làm nền tảng cho cao ốc, chén bát, nồi nêu bằng kim loại không sợ bể, tượng hình ngày nay đúc cao cả trăm mét phải có sườn kim loại, ghe thuyền tàu bè ngày nay sử dụng kim loại làm gốc tạo thành hàng không mẫu hạm, đây là kim hành pháo luỹ trên biển cả chứa vừa hàng mấy trăm phi cơ với phi đạo dài trên 400 mét. Cây gỗ ngày xưa chỉ có Mộc thành của Tào tháo ở Xích Bích, và Mộc thành của Tiết Nhơn Quý giúp vua Đường tiến đánh Đai loan là vĩ đại đương thời so với Hàng không mẫu hạm lép vế lắm rồi. Cơ giới công kỹ nghệ gia tử tiểu công nghệ đến đại công nghệ đều phải sử dụng kim loại chế tác ra cả. Những ông Hoàng Á rập còn chơi ngông xây những những ốc đảo giữa Hồng hải, xây dựng Khách sạn, Nhà hàng, khiêu vũ trường, hoa viên, bãi tắm lấy kim loại làm sườn từ đáy biển đúc bê tông cốt sắt tốn kém bạc tỷ, còn những tiềm thủy cầu và tiềm thủy đình với khối vỏ dày kim loại chịu nổi trọng lực nặng nề của nước biển ở dưới sâu. Người ta ngạc nhiên thấy thủy tộc sâu từ 4000 mét trở đi thân mình hình khối tam giác mới chịu nổi trọng lực nước biển, cho nên tiềm thủy cầu, tiềm thủy đình mình tròn, thủy đề gia vòm tròn có chỗ làm vòm giác trụ, Kim lực thiện hành rất hữu ích cho Nhơn loại nhưng tự con người tạo hành động ác cho nó thật oan uổng, như bom đạn, vũ khí, đại pháo, xe tăng, phi cơ phóng pháo, phi cơ thả bom nguyên tử (Thay vì chuyên chở hành khách) hoả tiễn liên lục địa (Thay vì hoả tiễn thám hiểm không gian). Mọi vận chuyển hải, bộ, không với tánh cách diệt địch với vũ khí hạng nặng (Thay vì để chở hàng hoá, thực phẩm, cứu tế những thiên tai). Kim loại còn được biến chế thành thuốc súng, bom, đạn, nhưt là hoả pháo góp ghê đốt cháy tất cả trong vùng sát hại, không còn ai sống sót (Thay vì sử dụng thiện nghi hữu ích cho Nhơn loại), cho nên người ta oán hận kim lực ác hành, độc hại cho Nhơn loại, nhưng do con người thúc đẩy sáng tạo nó mà thôi..

III.- KIM LỰC TÁC HẠI ÁC HÀNH

Con người ác tâm, từ ngàn xưa chế tác vũ khí từ cây gỗ, tiến dần tới kim loại, trước tiên chống thú dữ, kế tiếp săn bắn và chém giết thú cầm làm thực phẩm, nhưng vì tranh giành quyền lực và đất đai để tăng cường dân số, bắt đầu dùng vũ khí đàn áp nhược tiểu, tổ chức từ bộ lạc, đến lãnh địa xưng hùng

xương bá. Tự họ biến kim lực hiền hoà thành kim lực ác hành, “Vũ khí không có mắt” chỉ do con người điều động hành sử theo tham vọng, thành ra kim lực mang tội danh khủng bố hết sức oan uổng. Chính con người ném đá dẫu tay, ném bom giết hại vô tội vạ theo mạng lệnh ác tâm hơn chỉ huy. Như trận chiến Trân châu cảng hay 2 quả bom nguyên tử Tiểu tử và Đại tử giết hại con người dã man do nhóm quân phiệt Nhật gây ra và hứng chịu tan nát 2 thành phố với tử vong kinh khủng. May phước chiếc phi cơ B 29 chở quả bom Đại mẫu dự định phá huỷ Đông kinh bị phi đội Thần Phong bắn rơi trên Thái bình dương chỉ còn cách 15 phút đường bay. Ngày xưa kim loại chỉ sử dụng cá nhân trong gia đình hay trong chiến trận chỉ giết tối đa vài trăm ngàn mạng trên chiến địa là dữ dần lắm, còn ngày nay, một quả bom, một hoả tiễn có thể tàn sát hàng triệu, như là trận chiến nguyên tử ở Hoa Nam còn khủng khiếp tới hàng tỷ nhân mạng chết không kịp ngáp, còn lây sang hơn loại tới 9/10 chết tức tưởi khi địa cầu ngừng lại vài giây, chỉ sống sót nhờ nhiệt độ của ơn trên. Kim lực khủng bố do con người sai khiến nó, chớ tự nó hiền lành nằm yên một chỗ trong kho tàng, khi đã được tạo hình có giết hại ai! Ngoài ra kim loại còn được chế tác ra vũ khí hoá chất, tàn độc giết người hàng loạt, không kèn không trống, chỉ một hơi thở nhiễm độc chất là tiêu xương mạng, còn thêm nạn phóng xạ từ các lò nguyên tử tung ra giết chết con người thảm thiết, người ta vô tình nguyên rủa “Kim lực khủng bố”. Kim loại còn được chế tác độc dược sử tử tội hơn, hay huỷ diệt kẻ khác, khiến nó phải gánh chịu mọi hậu quả ác hành của nó. Chúng ta có thể tưởng tượng xem Miền Tây Mỹ quốc bị mấy quả Hoả tiễn liên lục địa huỷ diệt chìm mất xuống đáy biển Đại tây dương khiến 40 triệu người chết mất xác và Miền Đông Mỹ cũng thế chỉ hứng chịu có mấy quả mà cũng cùng chung số phận mất xác hàng mấy chục triệu. Thử hỏi thần dân này có tội gì mà bị tử hình oan uổng? Tội đồ này chỉ gán cho tham vọng bá quyền của con người mà ra, chớ kim lực không bao giờ muốn thế đó! Chính những phi công ném bom nguyên tử thi hành huỷ diệt 2 thánh phố, chỉ giết hại có trên dưới nửa triệu mà hồi hận trở nên đau nặng tâm thần. Còn cha đẻ ra chúng trở thành khủng khiếp cho tới chết năm 1957, thiên tài của ông trong luận thuyết tương đối vĩ đại, lưu lại hậu thế.

Tóm lại Kim lực rất đặc dụng cho hơn loại với điều kiện đừng lạm dụng nó, tức nhiên “Cọp trong chuồng” ở sở thú hiền hoà, di động chậm rãi dịu dàng, làm trò cho trẻ con ngắm nhìn thoái mái “Chúa tể sơn lâm”, chớ chúng có biết đâu nơi rừng sâu núi thẳm, nó đã từng móc họng tiêu phu và đồng bào Thượng, xơi tái cả thịt bỏ xương chất đồng hải hùng trong hang hóc, hoạ hoản lắm cọp cái có con, mới nuôi đứa bé còn bú khóc lóc, khi cha mẹ chúng bị xé xác với bầy cọp dữ, ôm cọp cái nằm cho con bú, giành chỗ bú vú, nó tha về cho sống chung nó đùa với đàn cọp con, tới lớn nó không biết nói chỉ biết gầm gừ đùa giỡn với bầy cọp và ăn thịt sống. Khi phát giác ra, nó hung tợn tấn công và bỏ chạy khi bị vây bắt, đem về nuôi dưỡng tập tành nó thành con người khoẻ mạnh và nói được nhưng hơi khó khăn để nhập nội trở lại đời sống hơn loại. Nó mệnh danh lâm hơn và trở thành một hiệp sĩ nổi danh ở Trung quốc. Con người ứng dụng Kim lực vào phục vụ hơn sinh rất quý, nhưng ác tâm hơn với mộng bành trướng thế lực, mưu bá đồ vương, thực hiện dã tâm bá chủ toàn cầu tàn sát hơn sinh bằng Kim lực lợi dụng triệt để khả năng vô địch của nó mà biến nó trở thành kẻ khủng bố, vô tiền khoáng hậu trên địa cầu.

Sacramento, ngày 9 tháng 9 năm 2013
SAGIANG